



ข้อมูลทางวิชาการ
เบเยอร์ไดรท์ (สูตรน้ำ) สีใส
ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ชนิดทา

ทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	หมายเลขทะเบียนที่ อย. วอส. 346/2559
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้สำเร็จรูปเจดสีใส สูตรน้ำ พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องเจือจางเพิ่ม โดยสารออกฤทธิ์จะแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้ดีและคงทน ให้ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันปลวก มอด หรือแมลงศัตรูทำลายไม้ต่างๆ ได้อย่างยาวนาน
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none">* ป้องกันการฟุรอนของไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงศัตรูทำลายไม้ชนิดต่างๆ* ไม่สร้างความเสียหายให้กับเนื้อไม้* สามารถใช้ได้กับงานไม้ทุกประเภททั้งภายนอกและภายใน เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ วงกบ ประตู หน้าต่าง ตู้ โครง หลังคา ฝ้าผนัง เป็นต้น* ทาหันทันได้ด้วยสีงานไม้ของเบเยอร์ทุกชนิด
สารออกฤทธิ์	ไทอะโคลพริด (Thiacloprid) (CAS No. 111988-49-9) ความเข้มข้น 0.01% โดยน้ำหนัก
มาตรฐานความปลอดภัย	LD ₅₀ ทางปากหนู
วิธีใช้งานและระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none">* อ่านเอกสารข้อมูลทางวิชาการอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน สวมอุปกรณ์ป้องกัน ถุงมือ หน้ากากทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการสูดหายใจและองศาและการสัมผัสโดยตรง* ชัดและทำความสะอาดส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนออกให้หมด พื้นผิวก่อนทาสีจะต้องสะอาด ปราศจากคราบไขมันและฝุ่นละออง ทาหรือพ่นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เบเยอร์ไดรท์ (สูตรน้ำ) สีใส จำนวน 1-2 เที่ยว กรณีใช้งานภายนอกหรือหากต้องการทาสีทับ ทิ้งไว้ให้แห้ง 2 ชั่วโมง ก่อนทาทับด้วยผลิตภัณฑ์สีงานไม้ใดๆของเบเยอร์ โดยเบเยอร์ไดรท์ 1 ลิตร ใช้ทาได้พื้นที่ 8 ตารางเมตร
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none">* เก็บไว้ในที่มืดประมาณ 1 ปีในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท* เก็บในที่มิดชิด พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง หลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งความร้อน ความชื้น และไม่ควรวางไว้กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
ความปลอดภัยทางสุขอนามัยและข้อควรระวังการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none">* ห้ามรับประทานเด็ดขาด* สวมอุปกรณ์ป้องกัน ถุงมือ หน้ากากให้มิดชิด ก่อนการใช้งานเบเยอร์ไดรท์ (สูตรน้ำ) สีใส* ขณะใช้งานให้อยู่ในที่ทางเหนือลม หลีกเลี่ยงการสูดหายใจและสัมผัสผิวหนังโดยตรง* ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารระหว่างใช้งานเบเยอร์ไดรท์ (สูตรน้ำ) สีใส โดยเด็ดขาด* เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานเบเยอร์ไดรท์ (สูตรน้ำ) สีใส ควรอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักเสื้อผ้าที่ใช้ปฏิบัติงานให้สะอาดทุกครั้ง* หากมีอาการแสบหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ หรือเกิดอาการผิดปกติกับร่างกาย ในช่วงระหว่างหรือหลังการใช้งาน ให้หยุดปฏิบัติงานทันที รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและไปพบแพทย์ที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว* ภาชนะบรรจุของเบเยอร์ไดรท์ (สูตรน้ำ) สีใส เมื่อใช้หมดแล้วให้ทำลายทิ้งเสีย อาจจะใช้วิธีฝังดินก็ได้ ห้ามนำไปบรรจุอาหารหรือน้ำดื่มเป็นอันขาด เพราะถึงแม้จะล้างอย่างไร ก็ไม่สามารถทำให้สารพิษที่ติดอยู่หมดไปได้* อุปกรณ์การใช้งาน แปรงทาสีหรือเครื่องพ่นสี เมื่อใช้งานเสร็จสิ้นแล้วห้ามนำไปล้างในบ่อน้ำ หรือแหล่งเก็บน้ำต่างๆ โดยเด็ดขาด อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำหรือผู้ใช้น้ำนั้นๆ
ขนาดบรรจุ	1.5 ลิตร, 4.0 ลิตร และ 13 ลิตร



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ:

ปรับปรุงเมื่อ : ธันวาคม 2559

เบเยอร์ไดรท์ (สูตรน้ำ) สีใส